

คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2568

(โปรดอ่านรายละเอียดประกาศและคำแนะนำให้เข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร)

โครงการจุฬาฯ-ชนบท เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาสเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสในชนบทได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียนในชนบทได้ตื่นตัวและมีกำลังใจในการเรียนการสอนและเพื่อกระจายผู้มีความรู้ความสามารถระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นในชนบท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ปรับสภาพการให้ทุน ยกเลิกการให้ทุนหรือให้พ้นสภาพนิสิตได้ ถ้า นิสิตผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมผู้รับทุนจุฬาฯ-ชนบทนี้แล้ว จะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นใดได้อีก ยกเว้นจะได้รับคำยินยอมจากมหาวิทยาลัย และผู้รับทุนประเภท ก จะไม่สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วย

การรับสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท

ผู้สมัครขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทจะต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ ในระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทให้ถูกต้องครบถ้วน ชำระเงินค่าสมัครอัปโหลดใบสมัคร เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท หลักฐานประกอบการรับสมัครภายในเวลาที่กำหนด ควรศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท

ผู้สมัคร : ดาวนโหลดเอกสารขอทุนฯได้ที่เว็บไซต์ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท *เขียนเอกสารฯ ส่งโรงเรียน*
พร้อมหลักฐานฯ ดังนี้ ใบแสดงผลการศึกษา / ปพ.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (กรณีมีรายได้ประจำ)



โรงเรียน : โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศฯ โดยแต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนสมัครขอรับทุนฯได้ไม่เกิน 20 คน



คณะกรรมการโรงเรียน : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯและลงนามรับรอง ให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารสมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ก่อนเวลา 16.00 น. และควรศึกษาวิธีการสมัครบนเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบจุฬาฯและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลสมัครและผลคะแนนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2567

คณะ/สำนักวิชา	แจ้งรับ	รับจริง	ผู้สมัคร	คะแนนเต็ม	สูงสุด	ต่ำสุด
วิศวกรรมศาสตร์	5	5	118	100	70.11	52.28
อักษรศาสตร์	4	2	39	100	68.42	53.52
วิทยาศาสตร์	20	13	65	100	59.50	50.93
รัฐศาสตร์	14	14	144	100	80.28	65.14
พาณิชยศาสตร์ฯ	6	5	193	100	79.72	42.24
ครุศาสตร์	10	9	203	100	81.68	72.16
นิเทศศาสตร์	8	8	173	100	73.18	34.91
เศรษฐศาสตร์	10	9	60	100	63.47	46.96
สัตวแพทยศาสตร์	10	9	183	100	76.39	68.47
เภสัชศาสตร์	10	8	118	100	72.37	62.39
นิติศาสตร์	10	10	148	100	75.51	43.51
สหเวชศาสตร์	34	21	794	100	62.76	43.35
จิตวิทยา	5	5	120	100	60.31	53.11
วิทยาศาสตร์การกีฬา	10	6	22	100	58.91	37.41
ทรัพยากรการเกษตร	10	9	16	100	42.34	31.05

การกรอกข้อมูลเอกสารสมัครขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท ให้ใช้ปากกาเขียนด้วยลายมือตนเอง ห้ามใช้ดินสอ หรือพินท์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเรียบร้อย ข้อมูลใดที่ไม่แน่ใจให้สอบถาม บิดา มารดา ผู้ปกครอง ถ้ามีข้อขัดข้องประการใดสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมแยกต่างหากได้

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกสมัครคณะและสาขาวิชา ให้ศึกษารายละเอียดคณะที่ต้องการเข้าศึกษา รายวิชาสอบ/รูปแบบที่สอบ โดยให้ระบุเหตุผลที่เลือกคณะเข้าศึกษาให้ละเอียดชัดเจนด้วย

ในข้อที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้อง ให้แจ้งรายได้ / เงินเดือนญาติพี่น้องในครอบครัว ชื่อสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา เพื่อให้ถูกต้องชัดเจน ควรสอบถามบิดามารดาผู้ปกครองก่อน อย่าให้ข้อมูลเท็จ

ในข้อที่เกี่ยวกับอาชีพบิดามารดา บอกให้ละเอียดชัดเจน ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง / อาชีพเสริม กรณีบิดามารดามีรายได้ประจำให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ระบุตำแหน่ง ระดับ ชั้น ยศ มาด้วย

คำรับรองฐานะครอบครัวผู้สมัคร โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกท้องถิ่น ท่านใดท่านหนึ่ง และ คำรับรองโดยเพื่อนบ้านอีกหนึ่งท่าน **จะต้องมีคำรับรองครบทั้งสองท่าน** ห้ามปลอมแปลงเด็ดขาด

คำรับรองการคำนวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา โดยนายทะเบียนโรงเรียน และคำรับรองการศึกษาความประพฤติและสภาพความเป็นอยู่ผู้สมัคร โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งฯ จะต้องครบถ้วน

แจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับการสมัครทุนจุฬาฯ-ชนบท

ในแต่ละปีที่ผ่านมาจะพบว่า จะมีนักเรียนผู้สมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทที่ขาดคุณสมบัติ ถูกตัดสิทธิ์การสมัครไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการสมัคร ซึ่งจะพบบ่อยๆ ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. สมัครผิดโครงการ เนื่องจากภูมิลำเนา/ โรงเรียนอยู่นอกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการจุฬาฯ-ชนบท นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า ตนเองอยู่ในเขตพื้นที่โครงการจุฬาฯ-ชนบท โดยทั้งโรงเรียนและทะเบียนบ้านจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่โครงการจุฬาฯ-ชนบทตามประกาศฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบทปกติ นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่ฯ หรือไม่ **ตลอดจนคณะที่จะสมัครเข้าศึกษา** ซึ่งอาจจะตรงกับโครงการนักเรียนปอเนาะพิเศษ (เช่น คณะครุศาสตร์ รัฐศาสตร์) หรือโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้า (คณะทันตแพทยศาสตร์) **ต้องตรวจสอบเลขรหัสคณะที่จะสมัครเข้าศึกษาให้ถูกต้องตามประกาศด้วย**

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริฯ นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนในสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯ หรือไม่ (ประกอบด้วยจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา) คณะที่เปิดรับเข้าศึกษาจะประกาศเป็นปี ๆ ไป เช่น คณะครุศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ และมีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย / เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา เป็นไปตามที่แต่ละคณะกำหนดหรือไม่

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาให้ดีกว่า โรงเรียนในสังกัดตนเองมีสิทธิ์สมัครหรือไม่ และอยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการฯ หรือไม่ (จะประกาศเขตพื้นที่แตกต่างกันแต่ละปี) และมีผลการเรียน/เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นไปตามที่คณะกำหนดหรือไม่

2. เอกสารการสมัครไม่ถูกต้องตามที่กำหนด นักเรียนผู้สมัครส่ง/อัปโหลดเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ขาดสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ปพ.1 ฯลฯ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัคร

3. เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนด เนื่องจากแต่ละคณะที่เปิดรับเข้าศึกษา จะกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม / เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา ไม่เหมือนกัน นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษาตรวจสอบให้ดีกว่า เกรดเฉลี่ยของตนเองผ่านตามเกณฑ์ที่คณะจะเข้าศึกษาได้กำหนดไว้

4. โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้ขอเข้าร่วมโครงการ นักเรียนผู้สมัครควรจะสอบถามคุณครู ให้แน่ชัดก่อนว่า โรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์การสมัคร

5. การสแกนรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ กำหนด นักเรียนผู้สมัครควรจะศึกษารายละเอียดข้อกำหนดในประกาศและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทขอแนะนำเพิ่มเติมว่า การเข้าระบบสมัครในวันท้าย ๆ อาจจะมีปัญหา เนื่องจากจะมีคนสมัครเป็นจำนวนมาก ระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีปัญหา นักเรียนต้องเร่งรีบสมัคร ทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสมัครได้ ศูนย์จุฬาฯ-ชนบทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนผู้สมัครจะเตรียมความพร้อมใช้ความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบในการสมัคร เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์การสมัคร ขอให้ทุกคนโชคดี

รายละเอียดคณะที่เปิดรับเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท มีดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

เป็นการนำวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ รวมทั้ง การนำทรัพยากรธรรมชาติมาดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของมนุษย์ให้ดีขึ้น ผู้ที่จะศึกษาต้องขยัน อดทน รู้จักควบคุมตนเอง พร้อมจะปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ *โดยผู้สมัครต้องมีความถนัด วิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดี* การสมัครไม่ต้องระบุสาขาวิชาจะเลือกสาขาเมื่อเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้ผลคะแนนชั้นปีที่ 1 เป็นตัวกำหนด ซึ่งวิธีการเลือกสาขาจะใช้เกณฑ์เดียวกับนิสิตปกติ

คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี *(ผู้สมัครควรถนัดวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี)*

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาจิตใจประชากรโดยส่วนรวม กล่าวคือจะพยายามทำ ความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคม สภาพแวดล้อม รู้ซึ่งถึงคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม มีจิตใจ ละเอียดอ่อนมีวิจารณ์ญาณ เรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้จักใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เปิดรับเข้าศึกษา 2 สาขาวิชาดังนี้ *(ระบุสาขาวิชา/วิชาที่เลือกสอบ ที่จะเข้าศึกษา)*

1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนเทคนิคทางภูมิศาสตร์ และการทำแผนที่

2. สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ *(ระบุวิชาที่จะเลือกสอบ)*

ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดภาษาเอเชียใต้ อาทิ บาลีและสันสกฤต ฮินดู ฯลฯ เพื่อยกมา ประกอบการศึกษาภาษาไทยทั้งที่ใช้อยู่ในวรรณคดีและในปัจจุบัน อีกทั้งศึกษาเพื่อจะได้เพื่อบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้น ใช้ในภาษาไทย ตลอดจนศึกษาวรรณคดีเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้

สำหรับผู้ที่มิถิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้นี้ จะต้องเข้าสังกัดวิชาเอกสาขาวิชา ภาษาเอเชียใต้ (สันสกฤต-บาลี-ฮินดี) เท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้หลักการสังเกต การตั้งสมมติฐาน ใช้หลัก ปรัชญา และตรรกวิทยา การสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขนอกมาเพื่อความแม่นยำ โดยอาศัยหลักทาง คณิตศาสตร์ คณะมีการเรียนการสอนทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางกายภาพ ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 17 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เคมีวิศวกรรม วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ และเทคโนโลยีทางอาหาร *(โดยผู้สมัครต้องระบุสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในเอกสารขอรับทุน)*

ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง มีเหตุผลเป็นระบบ นำความรู้ไปต่อยอดและสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักสถิติ งานธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ การประกันภัย นักพัฒนา ซอฟต์แวร์ วิศวกรเคมี นักธุรกิจ นักบริหาร นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ สังกัดหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี กระจก ซีเมนต์ อาหารและเครื่องดื่ม เซรามิกส์ พลาสติก สิ่งทอ ยา การประมง และเพาะเลี้ยง เป็นต้น

คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา) เปิดรับ 4 สาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การบริหารงานบุคคล นโยบายสาธารณะ ผู้ที่จะศึกษาสาขาวิชานี้ ต้องถนัดวิชาคณิตศาสตร์และทำคะแนนสอบให้อยู่ในเกณฑ์ดี
2. สาขาวิชาการปกครอง ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมือง การปกครอง พฤติกรรมทางการเมืองและการปกครอง ฯลฯ
3. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและแนวการวิเคราะห์สังคม ฯลฯ
4. สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ นโยบาย องค์กร และกฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร 4 ปี (ระบุหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา)

ผู้ที่จะเข้าศึกษาในคณะนี้ จะต้องมีความถนัดวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รู้จักใช้เหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้าสังคมได้เป็นอย่างดี เปิดรับเข้า 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ศึกษาทฤษฎีการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงานบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจทุกด้าน รวมสายงานต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน การธนาคาร การจัดการ การผลิต การตลาด และการบริหารงานบุคคล
3. หลักสูตรสถิติศาสตร์บัณฑิต ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีสถิติ ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล งานจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การประกันภัย และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยมี 3 สาขาวิชา ดังนี้ สถิติและวิทยาการข้อมูล การประกันภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี (เปิดรับเฉพาะสาขาวิชาประถมศึกษา)

สำหรับผู้ที่ใฝ่รักทางวิชาชีพทางการศึกษา สนใจทำงานกับเด็กระดับประถมศึกษา ทั้งด้านการสอน การจัดกิจกรรมและการเป็นนักวิชาการ รักเด็กต้องการพัฒนาเด็กให้เติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา จิตใจดี มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

เป็นการศึกษาทั้งศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่าง ๆ ไปยังมวลชนด้วยการใช้เทคนิควิชาการที่มี เพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ผู้ที่จะศึกษาต้องมีความรู้ภาษาไทยดีทั้งการพูด อ่าน เขียน กล้าแสดงออก สนใจศิลปะการสื่อความหมายต่าง ๆ

โดยไม่ต้องระบุสาขาวิชา จะแยกเรียนชั้นปีที่ 3 ดังนี้ วาทยุทธศาสตร์และสื่อสารการแสดง วารสารสนเทศ สื่อสารมวลชน (การกระจายเสียง) การประชาสัมพันธ์ การภาพยนตร์และภาพนิ่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและของโลก สำหรับผู้ที่ชอบวิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวสถานะเศรษฐกิจการลงทุน ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สมัครคณะนี้จะต้องถนัดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและภาษาอังกฤษ โดยต้องสอบคณิตศาสตร์ให้อยู่ในเกณฑ์ดี และต้องตั้งใจทำคะแนนสอบรายวิชาอื่นทั้งหมดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

เป็นการศึกษาให้ความรู้ความสามารถ ทักษะการบำบัดรักษา ป้องกันวิเคราะห์ชั้นสูตร วินิจฉัยโรคสัตว์ ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์ งานสาธารณสุข เช่น การควบคุมอาหารและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การควบคุมโรคติดต่อถึงมนุษย์ ฯลฯ ผู้จะศึกษาคณะนี้จะต้องมีความรู้ชีววิทยาเป็นอย่างดี ขยันอดทนต่องานหนัก มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ **โดยเมื่อศึกษาชั้นปีที่ 6 จะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเท่านั้น**

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับฟันอวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารช่วยในการออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพ ผู้สำเร็จฯ คณะนี้จะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยวางแผนบำบัดรักษาป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชนเผยแพร่ความรู้ทันตสุขศึกษา ผู้จะศึกษาควรมีทักษะด้านศิลปะใจเย็นละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี

เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้หลักการบริหารงานบริหารระบบยาและระบบสุขภาพ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถและทักษะปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม คัดเลือก จ่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้คำปรึกษาแนะนำ สาธิต บริหารความเสี่ยงในการใช้ยา ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อดูแลประชาชนและผู้ป่วยในชุมชน/สถานพยาบาล ให้ได้รับการรักษาป้องกันโรคด้วยยา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ต้องทำสัญญาค้าประกันเภสัชกรคู่สัญญาด้วย **(โดยผู้สมัครต้องส่งผลการตรวจทดสอบตาบอดสีเมื่อมารายงานตัว)**

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

ระบุพื้นฐานที่จะเลือกสอบ ได้แก่ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือพื้นฐานศิลปศาสตร์ (เลือกวิชาสอบ)

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ตำรวจ นิติกร ฯลฯ ผู้ที่จะเข้าศึกษาคณะนี้ จะต้องมินิสัยรักความเป็นธรรม ชอบคิด ชอบใช้เหตุผล มีหลักเกณฑ์ กล้าแสดงออก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถให้บริการด้านการแพทย์/การสาธารณสุขได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง เปิดรับเข้าศึกษา 4 สาขาวิชา (**ระบุสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา**)

1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (**ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจทดสอบตาบอดสีและต้องส่งผลการตรวจตาบอดสีพร้อมกับเอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทด้วย**) ศึกษาเกี่ยวกับงานชั้นสูตรตรวจวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สารน้ำเนื้อเยื่อที่ก่อให้เกิดโรคสนับสนุนรักษาป้องกันโรค พัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์โรค

2. สาขาวิชากายภาพบำบัด (**ผู้สมัครจะต้องส่งใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนและการฝึกงาน โดยผู้สมัครต้องส่งผลใบรับรองแพทย์พร้อมกับเอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบทด้วย**) ศึกษาโครงสร้างหน้าที่ร่างกาย ป้องกันบำบัดฟื้นฟู วิเคราะห์พัฒนาเทคนิคกายภาพบำบัด ผู้จะสมัครต้องมีส่วนสูง 150 ซม./น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไป แต่ไม่มากจนเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพ

3. สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ศึกษาหลักโภชนาการแบบองค์รวมเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอาหาร-โรค-คน-สังคม-สิ่งแวดล้อม วางแผนป้องกันบำบัดโรคและจัดอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

4. สาขาวิชารังสีเทคนิค ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค หรือการวิจัย ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา ฯลฯ

คณะจิตวิทยา หลักสูตร 4 ปี

เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ เพื่อให้สามารถอธิบาย ทำนายและควบคุมพฤติกรรม อันจะมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมดีขึ้น

สำหรับผู้ที่มีความสนใจงานสังคมสงเคราะห์ งานด้านการแพทย์ งานบริหารบุคคลและองค์กร งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตร 4 ปี

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ ในการบุกเบิก แสวงหาสรรพวิทยา วิธีการใหม่ที่เหมาะสมการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพอนามัยและการกีฬา เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธายึดมั่นคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ น้ำใจกีฬา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างแท้จริง

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรกีฬา/สุขภาพ ภาครัฐ/เอกชน ผู้ฝึกสอนกีฬา นักนันทนาการ นักเวชศาสตร์การกีฬา นักสรีรวิทยา นักจิตวิทยาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเทคโนโลยีการกีฬา ครูพลศึกษา/สุขศึกษา คลินิกกีฬาส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาสุขภาพการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หลักสูตร 4 ปี (ระบุรูปแบบที่จะเลือกสอบ)

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี โดยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ในชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคต้น ต้องไปศึกษาที่สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ณ จังหวัดน่าน และชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย ศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตร จัดการด้านการเกษตร ธุรกิจการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการอิสระ เป็นต้น



การสมัครจะถูกต้องสมบูรณ์

เมื่อได้สมัครผ่านเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบจุฬาฯ ชำระค่าธรรมเนียมสมัครเรียบร้อยแล้ว
อัปโหลดใบสมัคร หลักฐานการสมัคร เอกสารขอรับทุนจุฬาฯ-ชนบท
ตามที่ประกาศฯ กำหนด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ก่อนเวลา 16.00 น.

ควรศึกษาวิธีการสมัคร การอัปโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร
ที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบจุฬาฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ